

**KỶ NIỆM 93 NĂM...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 93 năm của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền báo chí cách mạng nước nhà, những năm qua, đội ngũ những người làm báo, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở trong toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao giữa ý Đảng - lòng dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Hướng ứng "Cuộc thi viết sử dụng nước sạch nông thôn

trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đến ngày 30/3/2018 có 59 tác giả, nhóm tác giả đã lựa chọn được 121 tác phẩm gửi về dự thi. Ban tổ chức đã chấm, lựa chọn và trao 30 giải cho các tác giả, nhóm tác giả gồm: 1 giải nhất trao cho tác giả, nhóm tác giả "Nước sạch nông thôn Thái Bình bắt đầu từ những cơ chế chính sách" của tác giả Đỗ Thị Nhung, Đài PTTH Thái Bình; 6 giải nhì, 8 giải ba, 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải cho tập thể có nhiều tác phẩm tham dự nhất: Báo Thái Bình đạt giải nhất với 55 tác phẩm, Đài TTTH Đồng Hưng đạt giải nhì với 30 tác phẩm, Đài PTTH Thái Bình đạt giải ba với 11 tác phẩm. Phóng viên Trần Văn Tuấn, Báo Thái Bình có nhiều tác phẩm tham dự giải nhất với 19 tác phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nước sạch nông thôn tỉnh trao giải nhất cho tác giả Đỗ Thị Nhung (Đài PTTH Thái Bình).

chúc mừng tới cán bộ, phòng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải "Cuộc thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình". Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nước sạch nông thôn tỉnh nhấn mạnh: Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì thực hiện tiêu chí nước sạch là khó khăn nhất. Tuy nhiên, bằng sự đột phá từ cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, sự quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hướng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến nay Thái Bình có trên 95% số hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Đạt được kết quả này có đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, những người làm báo tỉnh nhà, nhất là những tác giả, nhóm

tác giả có tác phẩm đạt giải. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo của Thái Bình tiếp tục bám sát thực tiễn cơ sở, không ngừng học hỏi, sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, phản ánh toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là: phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; thu hút đầu tư vào tỉnh; các cơ chế, chính sách đầu tư và khu kinh tế Thái Bình; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, nâng cao đời sống của người dân, đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh có nền nông nghiệp và công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

**TỔNG SẢN PHẨM...**

(Tiếp theo trang 1)

năm 2017, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,61%, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 18,61%, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 7,86% so với cùng kỳ năm 2017. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả tốt, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao và các mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Công tác quản lý tài chính và thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.454,8 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 8.222,2 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.367,3 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường với tổng khối lượng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt gần 22.713 tỷ đồng, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm 2017. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện thu chi ngân sách năm 2018; điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và dự thảo các tờ trình: điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất học bổng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra; yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục, chính sự ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt, đặc biệt là người đứng đầu của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải huy động tốt phương thức lãnh đạo bằng sự nêu gương. Trong lĩnh vực kinh tế, cần khẩn trương tập trung chỉ đạo tốt chức thực hiện thắng lợi để sản xuất vụ mùa, vụ đông; chú ý bảo đảm cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tuân thủ các nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành; khuyến cáo các địa phương áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chú ý gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; chú trọng sử dụng các chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên; tập trung và soát quy hoạch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung gắn với bảo vệ môi trường; tập trung rà soát, tham mưu, giải quyết một cách thực chất những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là những dự án lớn; tiếp tục thu hút những doanh nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường, tạo nhiều việc làm cho lao động; khẩn trương tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả giải pháp cơ cấu lại ngành Công Thương; tăng cường quản lý tài nguyên nhất là tài nguyên nước, cát, đất đai. Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, các luật liên quan và chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong công tác thu, chi ngân sách; tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính chú trọng xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần quan tâm chi đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; chấn chỉnh hoạt động đường dây nóng của các sở, ngành, đơn vị; giải quyết đơn thư theo đúng luật. Về tình hình an ninh trật tự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, nhân dân hiểu rõ dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phòng, Phú Quốc và Luật An ninh mạng là việc làm cần thiết; từ đó người dân cần nêu cao cảnh giác với những chiêu trò lạm dụng lòng yêu nước để thực hiện âm mưu phá hoại luật. Các địa phương cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh dồn đẩy lên cấp trên, mọi vấn đề phải được giải quyết theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Hướng nhân dân vào việc tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật các đối tượng có hành vi gây rối, kích động gây ảnh hưởng trật tự an ninh trên địa bàn. Mỗi địa phương, mỗi cấp, mỗi ngành cần thiết lập hệ thống kiểm soát thông tin, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của Nhà nước và nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng và phá hoại gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.



Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nước sạch nông thôn tỉnh trao giải nhất cho các tập thể, cá nhân có nhiều tác phẩm tham dự giải.



Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nước sạch nông thôn tỉnh trao giải nhất cho tác giả Đỗ Thị Nhung (Đài PTTH Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo Thái Bình.



Đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.



Đồng chí Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó ban tổ chức giải trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

**TIẾP XÚC CỬ TRI...**

(Tiếp theo trang 1)

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quốc Phong, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đồng chí Đỗ Đình Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố cử hội nghị tiếp xúc với đại biểu cử tri thành phố Thái Bình.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Đại biểu cử tri huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình đồng tình, phần khởi và đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt là nội dung chất vấn, trả lời chất vấn ngắn gọn, đúng vấn đề người dân và dư luận quan tâm; đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ở một số địa phương trong cả nước thời gian qua.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến, tập trung vào các lĩnh vực:

Về nông nghiệp, nông thôn, đề nghị trung ương, tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp

tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung...; đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích những địa phương đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới giữ vững các tiêu chí một cách bền vững; đề nghị các cấp, các ngành tăng cường quản lý, bảo vệ đề điều, hoạt động khai thác cát trên một số hệ thống sông trên địa bàn tỉnh.

Về kinh tế, môi trường, đại biểu cử tri mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương giải quyết triệt để khiếu nại của công dân, nhất là những khiếu nại liên quan đến đất đai. Đại biểu cử tri cũng kiến nghị địa phương cần có biện pháp đồng bộ, chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc tích cực ngăn chặn, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải, xe chở vật liệu không che chắn làm rơi vãi vật liệu, ảnh hưởng đến đường giao thông và người tham gia giao thông... Ngoài ra, các ngành chức năng cần tăng cường xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm... Về chính sách xã hội, đại biểu cử tri cho rằng hiện tại những người nghỉ chế độ hưu từ từ năm 1997 trở về trước có hệ số tiền lương quá thấp so với những người nghỉ hưu gần đây, đề nghị Nhà nước có chính sách điều chỉnh cho phù hợp. Đại biểu cử tri cũng kiến nghị cần tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ minh bạch, rõ ràng hơn trong việc duyệt xét chế độ cho người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, bảo đảm

chỉ trả đúng người, đúng đối tượng.

Ngoài ra, đại biểu cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành; quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, nhất là giáo dục mầm non...

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền cử tri đề xuất, kiến nghị. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn tiếp thu để chuyển đến các cơ quan chức năng và tổng hợp báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể; đồng thời, kết hợp tuyên truyền trực quan để cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh táo và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu kích động gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các vấn đề bức xúc của nhân dân phải được xem xét, giải quyết triệt để. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các lực lượng chức năng đề cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình thông báo đến đại biểu cử tri chương trình

dự kiến kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI và HĐND thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh và của thành phố Thái Bình.

**Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI tại huyện Kiến Xương**

Sáng ngày 19/6, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Kiến Xương có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri 20 xã trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri đã nghe báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh và của huyện.

Đồng tình và đánh giá cao báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đại biểu cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống. Hiện nay, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Nam Cao xuống cấp, đề nghị chính quyền các cấp sớm đầu tư kinh phí để tu bổ, sửa chữa. Lực lượng công an cần có biện pháp xử lý những người điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho người tham gia

giao thông. Một số cây cầu trên địa bàn huyện đang xuống cấp, đại biểu cử tri mong muốn tỉnh, huyện sớm bố trí kinh phí tu bổ, sửa chữa để người dân tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn. Một số tuyến đê trên địa bàn xã Trà Giang hiện đang xuống cấp, đại biểu cử tri mong muốn sớm có biện pháp cải tạo trước mùa mưa bão năm nay. Các cơ quan chức năng có biện pháp phù hợp xử lý tình trạng đốt rơm rạ, lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi phơi thóc; sớm hỗ trợ kinh phí những gia đình bị thiệt hại do thiên tai năm 2017. Đại biểu cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm hơn nữa, giải quyết dứt điểm, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin; xử lý nghiêm các trường hợp làm giả hồ sơ, giấy tờ được hưởng trợ cấp người có công, sinh môi trường; nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở... Tại buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trả lời, giải trình một số vấn đề, nội dung cử tri quan tâm. Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi HĐND các cấp và các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

**572 học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh**

Sáng ngày 19/6, 572 học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình. Chỉ tiêu năm học 2018 - 2019 của Trường là 175 học sinh.

Cách thức tuyển sinh năm nay sẽ kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Điểm xét tuyển bằng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và môn Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 cộng với điểm ưu tiên nếu có. Phần kiểm tra, đánh giá năng lực gồm 2 bài kiểm tra: bài số 1 gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Lịch sử - Địa lý; bài số 2 gồm Toán và khoa học. Nội dung bài kiểm tra đã vận dụng kiến thức tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 5 hình thức kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Mỗi bài kiểm tra diễn ra 60 phút.

Kết quả dự tuyển sẽ được thông báo vào ngày 21/6/2018 và niêm yết công khai tại Trường THCS Lương Thế Vinh vào ngày 24/6/2018.

**ĐỨC DÙNG**